

Sứ điệp lễ Đức Mẹ lên trời

Lễ mừng kính Đức mẹ lên trời có nguồn gốc khởi thủy bên Giáo Hội Đông phương từ năm 431 đã được thành lập. Giáo hội Chính Thống mừng lễ vào ngày 28. Tháng Tám hằng năm..

Bên Giáo hội Tây phương mừng lễ Đức mẹ lên trời từ thế kỷ thứ 7., theo Giáo hội lễ này không có nguồn gốc cơ sở trong kinh thánh. Nhưng Đức Thánh Cha Pio XII. ngày 1.11.1950 đã công bố là tín điều thuộc về đức tin: Đức Mẹ Maria được đưa về trời cả hồn lẫn xác.



Hội Thánh Công Giáo mừng lễ Đức mẹ hồn xác được Chúa đưa lên trời là ngày lễ trọng hằng năm vào ngày 15.08.

Giáo hội Chính Thống Giáo mừng lễ này là lễ Đức Mẹ ngủ. Bên thành Giêrusalem có đền thờ kính Đức Mẹ ngủ. Vì họ tin tưởng Đức mẹ không chết, nhưng nằm ngủ thôi.

Giáo hội Chính Thống Syria gọi lễ này là Đức mẹ Maria bước sang nơi chốn khác về trời.

Truyện kể, nơi mộ huyết chôn cất Đức Mẹ lúc được cất đưa về trời, một mùi hương thơm tựa như mùi hương của thảo mộc, hoa thơm bốc lan tỏa. Đây có thể là khởi thủy việc làm phép thảo mộc cây cỏ ngày 15.08. hằng năm. Một đảng tập tục xa xưa này từ hằng ngàn năm nay nói lên sức sống

động phát tỏa từ Mẹ Thiên Chúa.

Đàng khác mùa màng vào tháng Tám thu hoạch hằng năm và hoa nở trong thiên nhiên nhắc nhở đến, phong tục đạo đức sùng kính Đức Mẹ, người được ca tụng như : hoa ngoài đồng nội, như hoa huệ mọc nơi thung lũng“.

Ngày lễ mừng kính Đức Mẹ lên trời nhắc nhở chúng ta tới tiệc cưới mừng vui trên trời với Con Chiên Thiên Chúa.

Chúng ta mừng kính lễ Đức mẹ lên trời hướng tâm hồn về tương lai ngày sau. Với lòng tin tưởng con người do Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài, ngày sau cùng đời sống trên trần gian, trên trời con người được thấy hình ảnh mới của Thiên Chúa cũng như của con người, mà bấy lâu trên trần gian hằng mong mỗi chờ đợi được trông thấy diện kiến.

Ngày lễ mừng đức mẹ Maria được đưa về trời này còn mang chứa ý nghĩa về phương diện xã hội. Người nào tin rằng có thể tạo lập được trời, đượ thiên đàng nơi trần gian không cần đến Thiên Chúa, không cần đến Chúa Giêsu, họ bước vào hướng chỗ sai lạc lối. luẩn quẩn.

Trời là chính Thiên Chúa. Và con người không phải là trời. Ai với lòng tin đến gần Thiên Chúa, người đó càng gần trời. Vì thế lễ mừng kính hôm nay nói lên: Sự cao cả vĩ đại chỉ có thể xảy ra trong tương quan liên lạc với Thiên Chúa thôi.

Đức tin vào trời cao nói với ta: tất cả những gì ở trần gian này là một dụ ngôn ẩn dụ thôi. Những gì là đẹp, là chân thật sẽ được tỏ hiện trên trời mai sau.

Đức tin vào trời cũng nói cho ta rằng: Thiên Chúa chính là nguồn an ủi cho con người vượt qua những đau khổ mà cbúng ta phải kiên nhẫn chịu đựng trong quá khứ.

Với Hội Thánh Công Giáo, Đức Mẹ Maria là hình ảnh mẫu gương nguyên thủy của đức tin hội Thánh Chúa Kitô. Mỗi lễ mừng kính Đức Mẹ trong Hội Thánh không chỉ là lễ mừng riêng cá nhân Đức mẹ, nhưng còn là mừng mầu nhiệm của Hội Thánh nữa.

Lễ mừng kính Đức mẹ được Chúa thưởng công đưa về trời nói với con người sứ điệp tình yêu niềm hy vọng: Người nào được Chúa kêu gọi tuyển chọn, sẽ được Chúa dẫn đưa đến nguồn suối sự sống. Vì ơn kêu gọi từ Thiên Chúa luôn luôn là con đường dẫn đưa đến niềm vui hạnh phúc và sự bình an nội tâm, cùng cả sau khi quãng đời trên trần gian chấm dứt nữa.

Chính vì thế, người tín hữu Công giáo chúng ta xin Đức Mẹ phù hộ cho mình trước tòa Chúa, để mai sau được cùng chết lành, được lên trời với Đức Mẹ.

„ Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.“.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long